

Sừng tê không trị được ung thư

Giáo sư Harold Varmus, chuyên gia ung thư hàng đầu có một thông điệp rõ ràng: “Bột sừng tê giác không có tác dụng điều trị ung thư”. Y học Cổ truyền Trung Quốc không dùng sừng tê giác trị ung thư. Buồn cho Việt Nam mang tiếng xấu giết hại loài vật kỳ lạ dễ thương này.

Sừng tê không phải vị thuốc

Thông điệp. Ngày Tê giác Thế giới 22.9.2011 từ Úc đến Zimbabwe có thông điệp vang dội: *Sừng tê không phải là vị thuốc, không trị khỏi bệnh gì.*

Lời nhắn dẫy đầy trên mạng của các Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã.

Đâu là cơ sở? Nghiên cứu của công ty dược khổng lồ và uy tín Hoffmann-La Roche, thực hiện từ năm 1980, với danh nghĩa của Quỹ Thế

Sừng của tôi
không phải
là dược liệu



giới Hoang dã, cho kết quả công bố năm 1983: “Sừng tê giống như móng tay, lông tóc, không có tác dụng chống đau, chống viêm, chống co thắt và cũng không có tác dụng kháng khuẩn để chống viêm mủ và vi khuẩn trong ruột”. (tạp chí *Environmentalist* tháng 3.2011). Nghiên cứu thứ hai thường được trích dẫn là của Hội Động vật học Luân Đôn năm 2005. Người phát ngôn, Tiến sĩ Raj Amin nói: “Không có cơ sở cho thấy bất cứ chất cấu tạo nào trong sừng tê có dược tính. Về mặt y học thì cũng như bạn gặm chính móng tay mình vậy”.

Không trị được ung thư

Tiếng nói của chuyên gia sừng sỏ.

Giáo sư Harold Varmus đoạt giải Nobel Sinh lý hoặc Y học năm 1989 do những nghiên cứu về bệnh ung thư, hiện là Viện trưởng Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định: “Chúng ta không có bằng chứng là bột sừng tê giác có ích lợi gì và không có cơ sở để dùng điều trị bệnh ung thư”... “Có điều chắc chắn là con vật lạ kỳ đẹp đẽ này sẽ chịu đau đớn rồi chết đi để sản xuất ra bột sừng tê”.



Giáo sư Harold Varmus

Y học Cổ truyền Trung Quốc. Năm 2011, Hội Y học Cổ truyền Trung Quốc và Hội Châm cứu và Y học Đông phương tại Hoa Kỳ có nhận định chống lại việc lạm dụng sừng tê: “... Không có chứng cứ là sừng tê có hiệu quả chữa ung thư”

(*Africa Check* 22.9.2012). Huijun Shen, Chủ tịch Hiệp hội Y học Cổ truyền Trung Quốc nước Anh đã giải thích cho tạp chí khoa học uy tín *Nature* “Y văn Trung Quốc trong gần 2.000 năm không có ghi nhận sừng tê trị ung thư”. Từ năm 1993, Trung Quốc đã cấm dùng sừng tê trong y học cổ truyền và bày tỏ quyết tâm bảo vệ động vật hiếm quý.

Chỉ là lời đồn. “Dùng sừng tê để trị khối ung thư chỉ là từ lời đồn đại. Lời đồn kéo dài đến nay, lan truyền nhanh chóng và giá cả sừng tê tăng vọt” (*RhiNoremdy* 2014). BS. Naomi Doak, điều phối chương trình TRAFFIC Mêkông nhận định: “Có nhiều thuốc cổ truyền chứng tỏ có khả năng điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh, cứu sống hàng triệu người, nhưng sừng tê giác thì không. Đây là một huyền thoại nguy hiểm cho cả thế giới hoang dã lẫn con người”.